

Thực hiện kế hoạch tổ chức cuộc thi cảm nhận “Sách và cuộc sống” lần 6 – năm 2023 do Thư Viện Tỉnh Đồng Tháp tổ chức, trường THCS Phú Cường đã triển khai đến toàn thể Cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh tham gia với mong muốn lan toả văn hoá đọc trong nhà trường.

Tham gia hội thi với sáu bài dự thi cảm nhận về “Sách và cuộc sống” và với hai hình thức là video và bài viết.

Danh sách bạn đọc tham gia.

STT	HỌ TÊN HỌC SINH	LỚP	TÊN SÁCH	GHI CHÚ
1	Nguyễn Thị Kim Ngọc	9a2	Chuyện Mèo dạy Hải Âu bay	Bài viết
2	Nguyễn Thị Kim Yên	9a2	Học cách hoàn thiện bản thân	Bài viết
3	Huỳnh Khoa Học	9a3	Kí ức hạnh phúc nhất	Bài viết
4	Lê Anh Thư	9a3	Yêu xứ sở thương đồng bào	Bài viết
5	Trương Tuấn Kiệt	9a1	Đắc nhân tâm	Bài viết
6	Trần Lê Quế Đăng	GVTA	Gieo niềm tin cuộc sống	video

Sáng ngày 21/4/2023 tại thư viện tỉnh Đồng Tháp đã diễn ra buổi tọa đàm “Văn hoá đọc trong dòng chảy văn hoá Việt Nam”, dịp này ban tổ chức đã tổng kết và trao giải hai cuộc thi “ Góc ảnh đẹp thư viện” và cảm nhận “Sách và cuộc sống” hoạt động mở đầu cho Ngày sách và văn hoá đọc lần 2 năm 2023 tại Đồng Tháp.

Thông qua buổi tọa đàm này chúng ta được nghe tiến sĩ Lê Ngọc Phương chia sẻ với bạn đọc chuyên đề “Văn hoá đọc trong dòng chảy văn hoá Việt Nam”. Nội dung: Đọc sách để định vị bản thân, đọc sách để thấu hiểu và để chữa lành. Vậy nên đọc sách như thế nào, phương pháp đọc sách hiệu quả cũng như là một số giải pháp cải thiện việc đọc sách của giới trẻ ngày nay.



*Diễn giả: TS Lê Ngọc Phương - Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh.*

Với hơn 1.800 bài dự thi viết và hơn 40 video tham gia dự thi, kết quả trường THCS Phú Cường đạt được như sau:

- Hình thức video: Giải C cảm nhận quyển sách “Gieo niềm tin cuộc sống” của cô Trần Lê Quế Đăng là giáo viên tiếng anh.

- Hình thức bài viết: Giải C cảm nhận quyển sách “Chuyện mèo dạy hải âu bay” của em Nguyễn Thị Kim Ngọc học sinh lớp 9a2.





Theo tiến sĩ Lê Ngọc Phương - Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Một số phương pháp đọc sách hiệu quả là tìm đọc nguyên tác, đọc những sách cao hơn tầm hiểu biết của bản thân. Đọc đi đọc lại nhiều lần, viết lại những vấn đề đã đọc. Suy nghĩ về vấn đề sách đặt ra, xây dựng hệ thống thư viện chất lượng. Phát triển hệ thống thư viện, nhà sách ở nông thôn và các giải pháp được diễn giả đưa ra để góp phần thúc đẩy văn hoá đọc ở Đồng Tháp.